



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓, มท. ๕๐๖๙๙
ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๕๗๖ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณาการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.personnel.moi.go.th> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบประกาศดังกล่าวโดยทั่วกัน และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดำเนินการ ดังนี้

๑. เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในประกาศ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

๒. นำหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลเป็นลบ (Negative) จากสถานที่ตรวจของภาครัฐหรือภาคเอกชน ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนการสัมภาษณ์ ไปแสดงเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ กรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ประสานโดยตรงไปยังกองการเจ้าหน้าที่ สป. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ หรือ ๐๘ ๖๓๕๙ ๐๓๕๓ โดยจะต้องยื่นหลักฐานแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีผลเป็นบวก (Positive) ซึ่งรับรองโดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพิจารณาแนวทางการสัมภาษณ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายดำรงศักดิ์ ยอดทองดี)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.

